

Số: /KH-UBND

Hà Vinh, ngày tháng 3 năm 2024

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.**

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 05/3/2024 của UBND huyện Hà Trung về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. UBND xã Hà Vinh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các nội dung cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ xã đến thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nghiệp trong xã về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị phù hợp với thực tế của xã, xác định các nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW trên địa bàn xã.

##### **2. Yêu cầu**

Việc triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW phải được thực hiện đồng bộ từ xã đến thôn; căn cứ đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của xã để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và giải pháp thực hiện; Xác định rõ nhiệm vụ của từng ban, ngành, trách

nhiệm và giải pháp thực hiện; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

### **1. Công chức Tài chính – Kế toán tham mưu UBND xã**

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 năm và hàng năm bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực then chốt như đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách nhà nước, tài sản công.

Nâng cao chất lượng công tác lập, phân bổ, quản lý, sử dụng chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công.

Phối hợp với công chức Địa chính – XD-NN&MT xã thực hiện nghiêm túc Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu, công khai minh bạch chủ trương đầu tư; Rà soát các danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư: Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư phải xây dựng phương án đầu tư, rà soát lại quy hoạch, đảm bảo nguồn vốn, xác định rõ hiệu quả đầu tư. Đối với dự án đang đầu tư nhưng triển khai chậm, không đảm bảo các quy định phải có biện pháp giải quyết tích cực, đảm bảo chất lượng và thực hiện thi công đúng tiến độ.

Tham mưu bố trí kế hoạch vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Tham mưu thanh toán trả nợ khối lượng dự án của các năm trước đã hoàn thành, bố trí vốn đối ứng cho các dự án có vốn hỗ trợ; các dự án đầu tư chuyển tiếp theo đúng tiến độ được phê duyệt; dự án khởi công mới khi có đủ điều kiện, thủ tục đầu tư, chỉ được cho nhà thầu trúng thầu ứng vốn khi đã có khối lượng thực hiện. Lập hồ sơ, thủ tục thanh toán hoàn ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

### **2. Công chức Địa chính – XD-NN&MT tham mưu UBND xã**

Tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, việc sử dụng nguyên, vật liệu trong thi công công trình, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý chất lượng công trình.

Tham mưu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công khai quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch xây dựng khác có liên quan đến đất đai và quản lý quy hoạch, xây dựng đúng pháp luật.

Triển khai các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Kiên quyết đề xuất thu hồi đất sử dụng không đúng quy định pháp luật về đất đai, sử dụng kém hiệu quả, lãng phí.

Quản lý chặt chẽ việc quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

### **3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu UBND xã**

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn toàn xã.

Tham mưu cho Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã thực hiện các giải pháp, phương thức khác nhau nhằm quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội, trước hết là của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; là văn hoá ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tham mưu cho Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã chỉ đạo các nhà trường lồng ghép nội dung giáo dục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các nhà trường.

Thực hiện rà soát, bổ sung đề tham mưu cho UBND xã kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi; tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý; chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tín dụng, quản lý tài sản công, đầu tư công, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

### **4. Công chức phụ trách Văn hóa – Xã hội tham mưu UBND xã**

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhân dân, tập trung vào việc xây dựng nếp sống mới, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí.

Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyên đổi số, cải cách hành chính, xã hội hoá cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội; biểu dương kịp thời các gương tốt, tạo dư luận xã hội hưởng ứng, lên án phê phán các hành vi vi phạm quy định của nhà nước về việc cưới, việc tang và lễ hội.

Chủ động thực hiện các biện pháp nhằm đa dạng hoá, đổi mới hình thức và huy động sự tham gia của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao hiệu quả thực hiện.

### **5. Công chức Văn phòng - Thống kê tham mưu UBND xã**

Tham mưu cho UBND xã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức.

Tham mưu thực hiện chế độ tinh giản biên chế đảm bảo theo nội dung đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Tăng cường đưa tin trên hệ thống truyền thanh và cổng thông tin điện tử xã; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông thuộc phạm vi quản lý của xã để nâng cao hiệu quả thực hiện.

## **6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã**

Tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân; Tăng cường dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát của cộng đồng dân cư ở cơ sở; kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh, ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, sáng kiến; có biện pháp thiết thực bảo vệ người đấu tranh, tố giác hành vi gây lãng phí, thất thoát.

## **7. Các thôn**

Triển khai, phổ biến, quán triệt tuyên truyền đến từng người dân, người lao động được biết và tham gia thực hiện.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiếp tục vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhân dân, tập trung vào việc xây dựng nếp sống mới, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí.

Bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế, hương ước, quy ước của thôn, làng, gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng văn hoá tiết kiệm, chống lãng phí; khuyến khích Nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Yêu cầu các ban, ngành, đơn vị, các thôn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ các nội dung đã được phân công trong kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các ban, ngành, đơn vị, các thôn phản ánh về UBND xã (qua Công chức Tài chính – Kế toán) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã xem xét, giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- TT. Đảng ủy- HĐND xã (B/c);
- Chủ tịch, PCT. UBND xã (B/c);
- MTTQ và các đoàn thể (P/h);
- Các ban, ngành, bộ phận chuyên môn (T/h);
- Cấp ủy chi bộ, các thôn (T/h);
- Lưu: VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH**

**Mai Hồng Cường**